

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 99 /UBND-VP

Hòn Đất, ngày 25 tháng 02 năm 2020

V/v tăng cường chỉ đạo
thực hiện tham gia BHYT
toàn dân trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn, năm 2019 có 138.632 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, chiếm 88,7%. Mặc dù tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng 3,94% so với cùng kỳ, nhưng so với kế hoạch UBND tỉnh giao phải đạt 90,3%, còn thấp hơn 1,6%, tương ứng số người còn phải tham gia là 157.503 người. Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình (NLNN có MSTB) và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện ở địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền người dân thuộc đối tượng nêu trên chưa chặt chẽ, cụ thể như: về thủ tục, quyền lợi khi tham gia BHYT theo chính sách đến nay trên địa bàn huyện chưa có hộ gia đình làm NLNN có MSTB tham gia BHYT theo loại hình này.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân; Công văn số 2728/BYT-BH ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT và các văn bản hướng dẫn, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT theo lộ trình thực hiện BHYT toàn dân; Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhằm nâng cao trách nhiệm các ngành, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Tập trung tuyên truyền, vận động đối tượng hộ gia đình làm NLNN có MSTB, học sinh, sinh viên gắn với trách nhiệm các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện Luật BHYT và các văn bản dưới Luật.

2. Phòng Lao động - thương binh và xã hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn cung cấp danh sách các hộ gia đình làm NLNN có MSTB (có từng khẩu) đã được phê duyệt gửi về Bảo hiểm xã hội để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ mua BHYT theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổng hợp danh sách đối tượng được xác nhận là hộ gia đình làm NLNN có MSTB được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế gửi về qua Phòng Lao động - thương binh và xã hội; cung cấp danh sách đã được phê duyệt cho các nhân viên đại lý trên địa bàn xã, thị trấn, làm căn cứ thực hiện thu. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ BHYT, nêu rõ quyền lợi, mức hỗ trợ cụ thể để người dân hiểu đồng tình hưởng ứng, đăng ký tham gia. Đưa chỉ tiêu người dân tham gia BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương; triển khai thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Bảo hiểm xã hội tham mưu đề xuất cho UBND huyện giao chỉ tiêu năm 2020 phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, thị trấn thực hiện; triển khai danh sách các hộ gia đình làm NLNN có MSTB và tổ chức tuyên truyền, biên tập nội dung, hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu về các quy định, biểu mẫu, mức đóng, thủ tục hồ sơ liên quan đến chính sách hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng nêu trên đến các đại lý, nhân viên đại lý thu bảo hiểm y tế thực hiện hỗ trợ kịp thời các hộ đủ điều kiện theo quy định; phối hợp với UBND các xã, thị trấn duy trì các đại lý bán bảo hiểm đạt yêu cầu, thay thế những nhân viên đại lý hạn chế, yếu kém về công tác tuyên truyền...; rà soát mở thêm nhân viên đại lý đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân; phối hợp với Trung tâm Y tế, Đài tuyên thanh, UBND các xã, thị trấn, các Phòng khám đa khoa khu vực, các Trạm y tế tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người dân có thể BHYT thực hiện quyền và trách nhiệm khi khám chữa bệnh BHYT.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và có sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc về UBND huyện (qua Bảo hiểm xã hội huyện). Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo định kỳ về UBND huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh để theo dõi và chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- LĐVP;
- Website Hòn Đất;
- Lưu: VT, lthau

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Tân